



Quality Steel by Quality People

# บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) G J Steel Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107538000401

ที่ GJS/ELCID-29/2560

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง **แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน (การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน) และผลกระทบจากการยื่น  
คำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)**

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึงจดหมายของบริษัท วันที่ 25 กันยายน 2560 ที่แจ้งสารสนเทศเรื่องรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยขยายระยะเวลาครบกำหนดของเงินกู้แก่บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (“GSTEL”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 18.97 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท โดยบริษัทได้ให้วงเงินกู้ยืมระยะสั้น แบบไม่มีหลักประกัน จำนวนเงินต้นรวม 94 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12.5 ต่อปี และครบกำหนดระยะเวลาชำระคืนในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ GSTEL ในการดำเนินธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนชั่วคราว เนื่องจาก GSTEL อยู่ในระหว่างการจัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกรวมทั้งการปรับโครงสร้างทางการเงินให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

ทั้งนี้ บริษัท ขอแจ้งว่าเงินกู้ดังกล่าว ได้ครบกำหนดชำระลงแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 และบริษัท ไม่ได้รับการชำระหนี้เงินกู้จากทาง GSTEL แต่อย่างใด โดยมียอดหนี้เงินต้นค้างชำระ 94.00 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างชำระ 5.57 ล้านบาท รวมหนี้เงินกู้ที่ค้างชำระทั้งหมด 99.57 ล้านบาท สาเหตุเนื่องจากทาง GSTEL ประสบปัญหาสภาพคล่องและมีหนังสือทวงถามหนี้ที่ผิดนัดชำระจากเจ้าหนี้รายใหญ่บางราย ทาง GSTEL มีจดหมายแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

การคำนวณมูลค่ารวมของรายการเงินกู้ระหว่างกันข้างต้น เท่ากับ 99.57 ล้านบาท เมื่อพิจารณาขนาดของรายการ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว มีขนาดของรายการ คิดเป็นร้อยละ 0.72 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ตามงบการเงินล่าสุดของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 13,870.87 ล้านบาท) ซึ่งขนาดของรายการน้อยกว่า 100 ล้านบาท หรือ น้อยกว่า 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ : มูลค่าของสินทรัพย์

ดังนั้น ด้วยขนาดรายการข้างต้น ที่มีขนาดเพียงร้อยละ 0.72 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น จึงไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินโดยรวมและกระแสเงินสดของบริษัทแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทในฐานะเจ้าหนี้รายหนึ่งของ GSTEL จะติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อทวงถามหนี้ที่ค้างชำระอยู่ผ่านกระบวนการของศาลล้มละลายกลาง โดยมุ่งรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นสำคัญ และบริษัทจะแจ้งความคืบหน้าในการติดตามหนี้และดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามลำดับต่อไป

อนึ่ง บริษัทขอเรียนแจ้งว่าบริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของ GSTEL แต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทมีนโยบายการบริหารงานและธุรกรรมต่างๆ ที่เป็นอิสระและแยกจากกันกับการบริหารของ GSTEL อย่างชัดเจน โดยบริษัทยังคงสามารถดำเนินธุรกิจและบริหารงานตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรรณิ ตานะประทีปกุล)

เลขานุการบริษัท